



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
23 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา

-ในหลวง-พระราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ พัฒนาโดยเอสซีจี แก่ รพ. 20 แห่งทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น และส่งมอบห้องคลีนรูมพระราชทาน แก่รพ.สิรินธร ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้พระราชทานชุด PPE และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, thailandplus, innnews, สวท., กรมประชาสัมพันธ์

-รมช.สร. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เยี่ยมให้กำลังใจ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นกำลังสำคัญในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว โดยเคาะประตูบ้านไปแล้วกว่า 155,842 ครั้งเรือน ส่งผลให้ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 54 วันแล้ว และไม่พบการติดเชื้อในผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร.ได้เสนอรัฐบาลสนับสนุนค่าป่วยการเพิ่มให้กับ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews

-รมช.สร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.พังงา ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และอสม. และเยี่ยมชมห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 รพ.พังงา ที่อบจ.พังงา สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง โดยพนักงานลูกจ้างได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณที่บรรจุเป็นข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, tnthailand, thaiquote, thailandplus) ทวีช่อง 5, NBT

-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมแถลงข่าว New normal งานบวช งานบุญ และการดูแลพระสงฆ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ว่า การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ช่วงโควิด 19 มีการทำความสะอาดพื้นที่วัด จัดจุดคัดกรองวัด อุณหภูมิ ลงทะเบียน มีเจลแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเท ลดความแออัด ดังนั้น ในวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 5-6 ก.ค.นี้ จึงให้วัดทำกิจกรรมทางศาสนาได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หากมีคนมากให้จัดเว้นระยะห่างให้ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, thailandplus, สำนักข่าวไทย

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทีม อสม. ออกประเมินคัดกรอง พื้นฟูสุขภาพจิต และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในชุมชน ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “4x4x4” ฐานวิถีชีวิตใหม่ ด้วยใจที่เป็นสุข” สรรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ และร่วมสร้างมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การเรียนผ่านออนไลน์ต้องใช้เวลากับหน้าจอเป็นเวลานาน อาจมีผลให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อพักตาอาจช่วยบรรเทาอาการ แต่หากเกิดการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์

-นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) แนะนำวิธีถนอมดวงตา ดังนี้ กะพริบตาให้บ่อย หากมีอาการตาแห้งควรใช้น้ำตาเทียมเพื่อลดการระคายเคือง ทุก 20-30 นาที ให้พักจากจอประมาณ 30-60 วินาที โดยการมองออกไปไกลๆ หรือหลับตา หากอยู่หน้าจอเกิน 30 นาที ควรพักทุก 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5-15 นาที ใช้แผ่นกรองแสงจากหน้าจอหรือใส่แว่นกรองแสง และไม่ควรร่างงานในที่มืด วางจอให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบายประมาณ 45-50 ซม. รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา และดื่มน้ำให้เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 55 โครงการ แบ่งเป็น 1.Covid-19 Literacy ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันในกลุ่มเฉพาะ อาทิ เด็ก ผู้พิการทางสายตา การได้ยิน กลุ่มชาติพันธุ์ พระสงฆ์ 2.Social Distancing สร้างแพลตฟอร์มต้นแบบในการเว้นระยะห่างทางสังคม นำร่องในกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ ร้านอาหาร รพ. ผู้โดยสารรถเมล์ 3.Mental Health ประสานเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลและป้องกันสุขภาพจิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ 4.High-Risk Support กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า หญิงตั้งครรภ์ และ 5.New Normal เสริมความตระหนักในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไร้บ้าน ร้านอาหาร และบุคคลทั่วไป

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai,

ประเด็นข่าว

sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, , siamsport , acnews, js100) ที่วีทูกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นหญิงวัย 11, 21 และ 34 ปี เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย ถึงไทย 15 มิ.ย. เข้าพัก State Quarantine ที่ จ.ชลบุรี ตรวจพบการติดเชื้อวันที่ 20 มิ.ย. แต่ไม่แสดงอาการ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,151 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย เท่าเดิม หายป่วยเพิ่ม 4 ราย รวมหายป่วย 3,022 ราย และรักษาตัวอยู่ใน รพ. 71 ราย การติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ต่อเนื่องมา 28 วัน แต่ยังคงกังวลไม่ได้เพราะทั่วโลกยังมีการติดเชื้อกว่า 1 แสนราย/วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 22 มิ.ย. จะมีคนไทยกลับจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย/ฮังการี สิงคโปร์ ได้หวั่น 429 คน วันที่ 23 มิ.ย. กลับจากเนปาล ญี่ปุ่น อินเดีย และเวียดนาม 476 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-นายกฯ ย้ำเรื่องการตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการให้ยึดถือตามแนวทาง New Normal เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หลักการคือยืดเวลา ขยายสถานที่ให้กว้างขึ้น ลดจำนวนคนให้เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ราชการฯ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ยังคงเน้นมาตรการ “เช็กอิน-เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากาก”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กทม. ออกข้อบัญญัติ กทม. ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยทุกสำนักงานเขตที่มีโรงฆ่าสัตว์จะเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นประจำ

ประเด็นผลกระทบ

1.การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, workpointtoday, tnnthailand, bbc)

-นายวิชาญ ตรีองาม รองนายกฯ ระบุว่า หากไม่ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกอย่างจะคล้อยตามโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะนำ พ.ร.บ.โรคติดต่อกลับมาใช้ แต่บางมาตราใช้ได้เพียงรายการ เช่น หากพบการระบาดในร้านค้า จะบังคับสั่งปิดได้เพียงร้านค้าเดียว หากต้องการควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า หรือสถานที่อื่นเพิ่มเติมต้องออกคำสั่งใหม่ทุกครั้ง ดังนั้น การคง พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่อหรือไม่ต้องให้ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงหารือร่วมกัน คาดว่าจะประชุม 25 หรือ 26 มิ.ย.นี้ ส่วนการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเด็กเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นกรณีที่น่าสนใจและต้องจับตา

2.พม่าพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวหุ้น, kapook, innnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีพบแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศไทยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 23 ราย ว่า ประเทศเมียนมาได้รายงานผ่านสื่อต่างประเทศ กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังองค์การอนามัยโลก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ เบื้องต้นประเทศไทยพบว่ามี 19 ราย เป็นผู้ช่วยแรงงานต่างด้าวเดิมที่เข้า State Quarantine ครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และให้เดินทางกลับประเทศ อีก 4 ราย อยู่ระหว่างการประสานหาข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีแรงงานพม่า 23 รายติดโควิดหลังกลับจากไทย ว่า 19 ราย เคยอยู่ศูนย์กักตักต่างด้าว แต่รักษาหายแล้ว คาดว่าตรวจเจอสารพันธุกรรมอาจเป็นแค่ซากเชื้อ เตรียมประสานข้อมูลเพิ่ม อีก 4 รายที่เหลือ ต้องสอบสวนเส้นทาง เบื้องต้นมีข้อมูลว่าขึ้นมาจากภาคใต้เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ถึงแม่สอดเช้าวันที่ 5 มิ.ย. และอยู่ทำธุรกรรมต่างๆ ก่อนส่งข้ามพากวันที่ 8 มิ.ย. โดยมีการตรวจเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. และรายงานผลวันที่ 19 มิ.ย. มั่นใจว่า 19 รายจะไม่เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะรักษาหายแล้ว ส่วนอีก 4 รายที่ยังอยู่ในการสอบสวน หากไปที่ใดแล้วพบแต่ประชาชนสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง โอกาสจะเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็น้อย

สื่อที่นำเสนอ : one31

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดน 100 คน ที่เกี่ยวข้องในการส่งแรงงานเมียนมากลับประเทศ พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยคนใดติดเชื้อโควิด-19

3.เสียชีวิตในสถานที่กักกันของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีผู้ที่เข้าพักในสถานที่กักกันโรคของรัฐเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย กรณีดังกล่าวเป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้ โดยผู้ที่เข้ามาในสถานที่กักกันโรคฯ สะสมประมาณ 4 หมื่นกว่าราย นายกฯ ได้มอบศบค.ชุดเล็กให้ดำเนินการตามมาตรการคุมเข้ม คือ หากคัดกรองแล้วพบว่ามีการป่วยที่จะต้องเข้ารับ.ให้ส่งไปพักในรพ.แทนโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-กทม.กำชับ จนท.ปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข ดูแลผู้เข้ากักกันโรคที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการวิกฤตฉุกเฉิน ทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมให้การดูแลฟื้นฟูคืนชีพและจะประสานส่งต่อรพ.โดยศูนย์เอราวัณ

4.เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, สำนักข่าวไทย, tnthailand, thebangkokinsight, workpointtoday)

-นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีเตรียมเปิดเทอม 1 ก.ค. ว่า ขณะนี้กรมอนามัยร่วมกับ ศธ. ออกคู่มือปฏิบัติของสถานศึกษาแบ่งเป็น 6 มิติ มิติที่ 1 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ต้องมีครบ 20 ข้อจึงจะเปิดเรียนได้ ส่วนมิติที่ 2-6 เป็นมิติเพิ่มเติมอีก 24 ข้อ ซึ่งโรงเรียนต้องพยายามปฏิบัติ โดยมีแบบประเมินจากกรมอนามัยประเมินไปแล้วกว่า 90% โดยใน 20 ข้อ ที่น่าจะทำได้มากที่สุด คือ การเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรของห้องเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่สามารถเว้นระยะห่างและมาเรียนได้ตามปกติ 31,000 โรงเรียน ทั้งเอกชน รัฐบาล นานาชาติ อาชีวศึกษา ส่วนโรงเรียนที่ต้องสลับกันมาเรียนมี 4,500 โรงเรียน โดยคนที่ไม่มีโรงเรียนให้เรียนทางออนไลน์ที่บ้าน และจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 5 รูปแบบ คือ 1.เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 2.สลับวันคู่-คี่ 3.เรียนผสม 4.สลับเรียน และ 5.สลับเข้า-ป่วย หากมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ต้องปิดโรงเรียน 3 วันเพื่อทำความสะอาด ผู้ใกล้ชิดหยุด 14 วัน ส่วนโรงเรียนชายขอบที่เด็กข้ามชายแดนเข้ามาเรียนขณะนี้ยังไม่เปิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

-สพฐ. จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนแยกทุกโรงเรียนในสังกัด ต้องประเมินความพร้อมเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ และเสนอศบค.จังหวัดอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ ได้ส่งเขตพื้นที่ดูแล ร.ร.กินนอน หลังพบ 49 เขตพื้นที่ ยังมีปัญหาที่พักนอนแอด แนะปรับห้องเรียน ห้องประชุมเป็นที่นอนเพิ่ม แต่ต้องมีมาตรการคุมโรค ทั้งนี้ หากพบนักเรียนต้องสงสัยโควิด ห้ามนำเข้าห้องพยาบาลให้แจ้งสาธารณสุขทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวว่า โรงเรียนสังกัดกทม. 437 โรงเรียน จะเน้นให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนมากที่สุด โดยมีโรงเรียน 92-120 แห่งที่ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้ทั้งหมด จะให้เด็กเล็กถึง ป.3 ไปเรียนปกติ ส่วน ป.4 ถึง ม.6 ให้เหลือเวลาทั้งเช้าเรียน พักกลางวัน และเลิกเรียนรวมทั้งให้เรียนออนไลน์เสริมในช่วงแรก แต่หากสถานการณ์ดีขึ้นจะให้ไปเรียนปกติ

5.ชายป่วยทางจิตอ้างป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีที่มีชายที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา ขอความช่วยเหลืออ้างว่าป่วยเป็นโควิด 19 ว่า จากการประสานในพื้นที่พบว่าผู้ป่วยมีอาการทางจิต และเป็นไปได้ว่าขาดการรักษา เนื่องจากมีใบนัดตั้งแต่ 26 มี.ค. รวมถึงมีประวัติใช้สารเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่รพ.หาดใหญ่ ตรวจสอบประวัติที่โพรงจมูกแล้วไม่พบโควิด 19

6.การผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, แนวหน้า)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า คณะกรรมการกึ่งราชการและกึ่งกรมฯ ได้พิจารณากลุ่มที่จะผ่อนคลายเป็น 1.กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับการกักตัวก่อนเข้าประเทศ แบ่งเป็น นักธุรกิจ นักลงทุน ที่ลงทะเบียนไว้ 700 คน, กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้ามาทำงานด้านธุรกิจ ประมาณ 2.2 หมื่นคน, กลุ่มคนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทย 2 พันกว่าคน, นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้องการเข้ามารับการรักษาในรพ. 3 หมื่นกว่าคน ซึ่งจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ว่าสามารถทำได้เลย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจ 2.Travel Bubble เป็นกลุ่มที่ขอผ่อนผันไม่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ แบ่งเป็น นักธุรกิจ นักลงทุน ที่เข้ามาเจรจาธุรกิจระยะสั้นๆ 3-5 วัน, แยกของรัฐบาลหรือส่วนราชการ ต้องมีมาตรการรองรับเพราะมีจำนวนมาก จะนำเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา)

-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ ก.การต่างประเทศและสธ. ถึงแนวทางผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเติมในพื้นที่ EEC และทบทวนข้อกำหนดหรือมาตรการให้บุคลากรต่างชาติสามารถทำภารกิจในพื้นที่ได้คล่องตัวขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการอนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศ แบบ Business Bubble

7.คนไทยป้องกันตัวเองลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แม้จะไม่มีรายงานผู้ป่วยภายในประเทศ 28 วันแล้ว แต่ไม่สามารถประกาศชัยชนะเหนือโควิดได้ เพราะอาจมีคนติดเชื้ออยู่โดยไม่มีอาการและไม่ได้ไปตรวจ ปัญหาที่พบคือ 1.ขณะนี้ประชาชนป้องกันตัวเองลดลง 2.ใช้ไทยชนะกันน้อย หลายฝ่ายได้ให้คำแนะนำแก่รัฐไปพิจารณาปรับขั้นตอนต่างๆ และหามาตรการที่ทำให้ทั้งตัวกิจการต่างๆ และประชาชนช่วยกันเข้มมากขึ้น อย่างน้อยที่สุด หากไม่ใช้ไทยชนะต้องบันทึกรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันในมือถือ

8.มาตรการเปิดผับบาร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-คณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายฯ เตรียมเสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ กลับมาเปิดกิจการ ซึ่งคาดว่าจะในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ได้แก่ 1.ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่ และมีการเว้นระยะห่าง 2.ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ให้บริการทุกคน 3.จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าและจุดต่างๆ 4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป 5.จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างโดยมีผู้ควบคุม 6.จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ 7.จุด

ประเด็นข่าว

วางเก้าอี้แต่ละโต๊ะ ให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร และควบคุมไม่ให้เคลื่อนย้ายเก้าอี้ 8.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 9.ให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ 10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง 11.สั่งเครื่องดื่มเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ 12.พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยและ face shield ตลอดเวลา 13.จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดงกับพื้นที่ของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 14.ผู้แสดงบนเวทีต้องสวม face shield ตลอดเวลา 15.จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา 16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ 17.ทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที 18.ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุด สัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดการระบายอากาศในพื้นที่ให้เหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน 20.งดการใช้เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเล่นเกมส์ต่างๆ 21.จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่าง และ 22.งดให้พนักงานบริการหรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งร่วมกับผู้ใช้บริการ

9.คนเที่ยวร้านอาหารเครื่องบิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, 77kaoded, sanook, one31, tnnthailand, innnews)

-เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบร้านอาหารเครื่องบิน COFFEEWAR ถนนสาย 331 ต.พุดตาลทอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังมีประชาชนมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป และดื่มกาแฟ นับพันคน/วัน และมีมติให้ปิดปรับปรุงชั่วคราว เพื่อดำเนินการมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจะตรวจสอบอีกครั้งก่อนเปิดให้บริการวันที่ 29 มิ.ย. 2563 นี้

10.เรียกรถย้ายที่กักตัว จ.สงขลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองสงขลา ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา ขอให้ย้ายศูนย์กักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศของเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ภายใน 1-2 วันเนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสม ไม่มีห้องพักเป็นสัดส่วน ห้องน้ำอยู่ด้านนอกติดกับบ้านชาวบ้านในชุมชน หากไม่ดำเนินการจะเดินขบวนไปที่ศาลากลางจังหวัด ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับปากจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวเป็นการเช่าจากเอกชน ชาวบ้านไม่ทราบมาก่อนจนมีผู้เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเข้ามากักตัวเมื่อ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา

11.กัมพูชาขอหารื้อผ่านแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เพจ "กลุ่มสถานการณ์น้ำใจ...สระแก้ว" และกลุ่ม "เรารักเมืองอรัญ" โพสต์ข้อความอ้างหนังสือจากผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ถึงผู้ว่าฯ สระแก้ว ขอเข้าพบหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-บอยเปต โดยขณะนี้บริเวณตลาดโรงเกลือ มีชาวกัมพูชาเข้ามาเปิดร้านขายสินค้าจำนวนมากทั้งที่ด่านพรมแดนยังไม่เปิด ทำให้มีข้อวิตกว่า หากเปิดพรมแดนให้ชาวกัมพูชาเดินทางไป-กลับเข้าเย็น จะควบคุมโรคโควิด-19 ได้ยาก แต่หากให้อยู่ประจำที่ร้านในตลาดโรงเกลือจะควบคุมโรคได้ง่ายกว่า ซึ่งต้องผลประชุมระหว่าง จ.สระแก้วกับ จ.บันเตียเมียนเจย ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ 12.การผ่อนคลายกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-กกท. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณาและประกาศใช้ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ สำหรับกลุ่มกีฬาอาชีพ 14 รายการ ได้แก่ ฟุตบอล, กอล์ฟ, เทนนิส, แบดมินตัน, จักรยาน, สกีนอร์ด, โบว์ลิ่ง, เจ็ตสกี, แข่งรถจักรยานยนต์, แข่งรถยนต์, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, ตะกร้อ และมวย

การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เส้นทางเศรษฐกิจ, จส.100, thaiPBS, nationweekend, thestandard, mthai, workpointtoday, changmainews, kapook)

-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เผยความคืบหน้าการทดลองทดสอบวัคซีน COVID-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ "ชนิด mRNA" หลังทดลองเข็มแรกในลิงที่ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ พบว่า ลิงสร้างภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 ร่างกายแข็งแรง เตรียมฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 22 มิ.ย.และเข็มที่ 3 ในเดือนก.ค.นี้ คาดพร้อมทดสอบในมนุษย์เดือน ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-สถาบันวิชาการแพทย์แห่งสถานการศึกษาแพทยศาสตร์ของจีน เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยของจีนได้เริ่มการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับมนุษย์ในระยะที่ 2 แล้ว

สถานการณ์อื่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-เว็บไซต์นิตยสาร National Geographic เผยแพร่บทความชื่นชมประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือโควิด-19 และความร่วมมือของคนไทย ซึ่งมีชาวต่างชาติแสดงความเห็นในทำนองชื่นชมประเทศไทยหลายคน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-โฆษก ศบค. เผย นิกเคอิ เอเชีย รีวิว เขียนบทความวิเคราะห์สาเหตุที่ไทยควบคุมโควิดได้ผล ว่า มาจากการตัดสินใจใช้มาตรการเข้มงวดเมื่ออัตราผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.02 ต่อแสนประชากร ซึ่งหากใช้มาตรการหลังจากนั้นจะมีโอกาสผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดจนควบคุมไม่อยู่สูงขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จควบคุมการระบาดระลอกแรกได้ ขณะที่ยุโรปและอเมริกาใช้มาตรการที่เข้มงวดช้ากว่ามาก เช่น อังกฤษ มีอัตราผู้ติดเชื้อ 0.76 รายต่อแสนประชากร นิวออร์ลีนส์ใช้เมื่ออัตราป่วย 4.25 รายต่อแสนประชากร ทำให้การติดเชื้อเกิดขึ้นง่ายและมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ป.ป.ท. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ของ อปท. 73 หน่วยงาน ใน 37 จังหวัด พบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ในราคาสูงเกินจริง การจัดซื้อโดยไม่มีหลักฐานการสืบราคา หรือทำเอกสารเท็จอ้างว่ามีราคาเป็นต้น โดยความผิดปกติได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบต่อแล้ว 3 ส่วนวน ส่วนเรื่องที่เป็นการกระทำผิดของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ จะส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดสอบสวนวินัยและทางปกครองต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เยอรมนีถอนชื่อไทย จากกลุ่มประเทศเสี่ยงโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าได้ไม่ต้องกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักโฆษก

-นายอะหมัด รุซดี เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ พร้อมชื่นชมมาตรการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินโดนีเซียจะนำบทเรียนและประสบการณ์ของไทยไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, efinancethai, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, xinhuaithai, MCOT, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS)

-**องค์การอนามัยโลก** แสดงความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสมในรอบ 24 ชั่วโมงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 183,020 ราย ถือเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ โดยภูมิภาคที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด ยังคงเป็นทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 116,000 ราย

-**ชาติยุโรป** สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่างทยอยออกจากมาตรการล็อกดาวน์ตามลำดับ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดในยุโรปชะลอตัวลง

-**สหรัฐฯ** พร้อมรับมือการแพร่ระบาดระลอกสอง ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือนก.ย.-พ.ย.นี้ ด้านรัฐแคลิฟอร์เนีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 4,515 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 173,324 ราย เดือนคนหนุ่มสาวในหลายรัฐทางตอนใต้ติดเชื้อมากขึ้น ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสงสัยกรณีหญิงชาวโคโรราโดคนหนึ่งกลับเข้ามารักษาตัวในรพ.อีกครั้ง หลังตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งที่ 2

-**เยอรมนี** เผย การระบาดในโรงฆ่าสัตว์ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 1,331 ราย มีการตรวจเชื้อในคนงานรวม 6,139 ราย

-**อังกฤษ** จะประกาศผ่อนคลามาตรการควบคุมโรค โควิด 19 เพิ่มเติมในวันนี้ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่โรงงาน 2 Sisters ในเมืองแองเจิลซีบี แคว้นเวลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 158 ราย แต่รัฐบาลของเวลส์ยังไม่ได้ออกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาด

-**จีน** พบผู้ป่วยเพิ่ม 18 ราย เป็นผู้ป่วยภายในประเทศ 11 ราย และมาจากต่างประเทศ 7 ราย รัฐบาลจีนสั่งระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากไต้หวัน ฟู๊ดบริษัทผลิตอาหารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว หลังมีรายงานว่าคนงานจำนวนมากของบริษัทติดเชื้อโควิด 19 พร้อมกันนี้ยังสั่งอายัดสินค้าของไต้หวันฟู๊ดที่ส่งมาถึงจีนไว้ทั้งหมดแล้ว ด้าน ม.ชิงหัว จัดการประชุมสันติภาพโลก ปี 2020 ผ่านระบบออนไลน์ มีคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจาก 7 ประเทศร่วมอภิปรายถึงความจำเป็นของความร่วมมือหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19

-**เกาหลีใต้** ประกาศเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง ซึ่งเป็นผลจากวันหยุดยาวในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 14,821 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 445 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง

-**นิวซีแลนด์** ขยายเวลาห้ามการจอตีบบท่าของเรือสำราญ ประมาณ 60 - 90 วัน และเพิ่มความถี่การตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

-**บราซิล** มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5 หมื่นราย ผู้เชี่ยวชาญระบุ ผู้ติดเชื้อที่แท้จริงน่าจะมากกว่าตัวเลขที่รายงาน เนื่องจากขาดการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง

-**มองโกเลีย** มีผู้ป่วยสะสม 204 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศและไม่มีผู้เสียชีวิต

-**สิงคโปร์และมาเลเซีย** เตรียมหารือการเปิดพรมแดนระหว่างกันอีกครั้ง หลังสถานการณ์ในมาเลเซียดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-**ออสเตรเลีย** ประกาศเตือนให้ชาวออสเตรเลียหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองเมลเบิร์น เนื่องจากวันเกรงว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 8,954,692 ราย เสียชีวิต 468,375 ราย รักษาหาย 4,434,857 ราย โดยสหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 2,280,968 ราย เสียชีวิต 119,977 ราย ตามด้วย บราซิล ติดเชื้อ 1,083,341 ราย เสียชีวิต 50,591 ราย และรัสเซีย ติดเชื้อ 583,879 ราย เสียชีวิต 8,101 ราย

การบรรจบบุคลากร สธ. เป็นข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 100 คน เดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโรคโควิด-19 เป็นข้าราชการ 4.5 หมื่นตำแหน่ง โดย นายสิทธิชัย ใจสงบ ประธานชมรมเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ไทย กล่าวว่า การบรรจุครั้งนี้มี 24 สายงาน โดยตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.ประกาศคุณลักษณะเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป จะเลือกคนที่จบหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เวชกิจฉุกเฉิน จพ.สาธารณสุข จพ.การแพทย์แผนไทย มาบรรจุ แต่สธ.อิงโปรแกรม AI ของกระทรวงฯ ทำให้ผู้จบเวชกิจฉุกเฉินที่ถูกคิยในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้บรรจุหมด แต่คนที่ถูกคิยในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพนักงานกระทรวงหรือพนักงานราชการ 290 คน ไม่ได้มีการบรรจุ

ด้าน นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันทราบว่า เป็นเรื่องของระบบงานด้านบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ไม่ได้อยู่ใน 24 สายงาน ดังนั้นจะทำรายชื่อ 290 รายหรือไปยังก.พ.ให้เร็วที่สุด เพราะเป็นคนที่ทำงานต่อสู้กับการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เพจDrama-addict

-ระบุ มีผู้โพสต์ข้อความว่าเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการในสังกัด สธ. ขอความเท่าเทียมกรณีผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน covid19 ที่บรรจุเป็นข้าราชการได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่เป็นข้าราชการมาก่อน เช่น ได้ทำงานที่เดิม ได้รับเงินเดือน บรรจุแล้วทำระดับชำนาญการได้เลยเนื่องจากได้เก็อกุลอายุราชการ รวมทั้งการบรรจุข้าราชการมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ตกสำรวจ,โปรแกรมรายงานมีปัญหา, คนทำงานจริงแต่ไม่ได้บรรจุ, เป็นพยาบาลแต่ได้บรรจุเป็นนักวิชาการ

การโอนย้ายบุคลากร สธ.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เพจ Drama-addict

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณี ญญ.ชุตินัน ศรีศิริสิทธิกุล ร้องเรียนผ่านเพจของตน ว่าได้รับผลกระทบจากมติ ครม. ปี 2557 ที่ไม่ให้มีการโอนย้ายตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เกษักร ข้ามเขตบริการสุขภาพ แม้จะปฏิบัติงานจนครบ 3 ปีแล้ว โดยขอตรวจสอบรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

การพัฒนาแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอบทความโดย นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการสมาคมเวชกรรมไทย กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า มีการกล่าวหาแพทย์แผนไทยหลายเรื่อง เช่น ชาวกินยาสมุนไพรแล้วเกิดอันตรายเสียชีวิต คนส่วนใหญ่มักจะว่ายยาสมุนไพรไม่ดี มีข่าวไปนวดมาแล้วเกิดพิกข์ หรือเกิดอันตรายก็ว่ายยาไปนวด มันไม่ดี ทั้งที่จริงคือ ไปนวดรักษาที่สถานี่นวดส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ใช่คลินิกแพทย์แผนไทย มีข่าวคนกินขี้เหล็กแคบซูลหรือฟ้าทะลายโจรแคบซูลแล้วตัวเหลืองตาเหลืองตัววาย กินหมามุยแคบซูลแล้วเสียชีวิต กินหนานเฉาเหว่ย แล้วไตวายก็มาบอกว่ายาไทยยาสมุนไพรไม่ดี โดยไม่ได้พิจารณาตามหลักวิชาเลย ว่า สิ่งนั้นคือยาไทยหรือการใช้ยาจากสมุนไพรถูกตามหลักเภสัชกรรมไทยหรือเปล่า รวมไปถึงคนที่สั่งจ่ายหรือขายยาให้มันเป็นแพทย์แผนไทย จริงหรือเปล่า ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือการแพทย์แผนไทยได้มาก หากชาวบ้านไม่เข้าใจก็พอจะช่วยบอกกล่าวสร้างความเข้าใจกันได้ แต่ถ้าตัวแพทย์แผนไทย หรือตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ไม่เข้าใจก็แย่เลย เพราะ... "การส่งเสริมแบบไม่เข้าใจ ก็เหมือนการทำลายแบบไม่ตั้งใจ"

พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-กล่าวว่า จากการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... วงเงิน 88,452,897,900 บาท ส.ว. ส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงเรื่องการนำงบประมาณไปใช้ในโครงการต่างๆ ที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนและไม่โปร่งใส รัฐบาลควรดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้เงินโครงการต่างๆ ด้วย ด้าน พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครื่องงาม ส.ว. เป็นห่วงการตัดงบจาก 10 หน่วยงาน โดยสธ.ถูกตัด 1,400 ล้านบาท ที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วย ห้องไอซียู ตึกอุบัติเหตุ ที่พักแพทย์ จึงเกรงจะมีผลกระทบต่อทำให้บริการประชาชน อยากให้โอนงบเหล่านี้คืน

หนังสือ GREEN BOOK 2020

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus, คมชัดลึก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้รวบรวมข้อมูลยาที่มีผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตราฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา คือ ต้องผ่านมาตรฐาน 3 รุ่นผลิตขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2562 จัดทำเป็นหนังสือ GREEN BOOK 2020 ประกอบด้วยรายการยา 378 รายการ และรายการยาสมุนไพรที่มีใช้ในรพ. ได้แก่ ขมิ้นชันแคบซูล ฟ้าทะลายโจรแคบซูล เจลพริก และรายการยาชีววัตถุ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพ การเลือกชีววัตถุที่เข้ามาตราฐานในราคาที่สมเหตุผล สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดซื้อยาของภาครัฐ สนับสนุนการใช้ยาที่ผลิตภายในประเทศ และช่วยลดรายจ่ายของประเทศในการจัดซื้อยา สามารถดูรายละเอียดได้หลายช่องทาง แอปฯ GREEN BOOK DMSC หรือเว็บไซต์ <https://bdn.go.th/th/ebook>

ปัญหาเด็กจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สุรารณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบเหตุการณ์คนจมน้ำได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากยังเป็นช่วงปิดเทอม ประกอบกับสภาพอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัด วิธีป้องกัน คือ ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ใช้คอกกั้นเด็ก สำหรับในชุมชนให้ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้ 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน ฝ้าระวังและแจ้งเตือน ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง 2.จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย มีอุปกรณ์

ประเด็นข่าว

ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง 3.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตราย และรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำ และ 4.สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม ขอให้ช่วยคนจมน้ำด้วยมาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น"

ร้องเรียนแพทย์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @doctarm ทวิตข้อความว่า เจอแพทย์ปลอมลงรูปทำหัตถการในเฟซบุ๊ก เมื่อแจ้งแพทย์สภาได้รับคำตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ ส่งเรื่องไปกองประกอบโรคศิลปะ ยังไม่มีความคืบหน้า และในเว็บฯ กระทรวงระบุว่ากองฯ มีหน้าที่แค่ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ทำให้รู้สึกสิ้นหวังที่มีแพทย์ปลอมจำนวนมาก แต่สธ.ไม่ทำอะไร ทั้งนี้มีคนตอบทวิตว่า ให้แจ้งตำรวจ เพราะแพทย์สภาบังคับเฉพาะแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น และแพทย์สภาควรเป็นตัวกลางร่วมมือกับตำรวจ

ข่าวปลอมน้ำยาบ้วนปากผสมน้ำส้มสายชูทำให้ตัวขาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่มีคำแนะนำผสมน้ำยาบ้วนปากกับน้ำส้มสายชูช่วยให้ผิวขาว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ภญ.ติงตา มัสการ ประธานชมรมเภสัชกรสมุนไพร (ประเทศไทย) ย้ำการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ศึกษาข้อมูลสมุนไพรทั้งประโยชน์และโทษ แหล่งที่มาชัดเจน ได้รับอนุญาตจากอย. และไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของอย. กรณีปร่งยาใช้เองในโรคภัยๆ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ผื่น คัน ให้อึดหลัก "ถูกชนิด ถูกโรค ถูกส่วน" หากกินยา 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์

มิฉาชีพหลอกเป็นพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Sarut Mongkhonkolkaew" โพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของ น.ส.สุนารี เดชโนนสังข์ แอบอ้างเป็นพยาบาล หลอกขายหน้ากากอนามัยในโซเชียล มีผู้เสียหายจำนวนมาก โดยเรียนจบผู้ช่วยพยาบาล ปี 2559 เคยทำงานอยู่ รพ.ภูมิพลและลาออกไป 2 ปีแล้ว คนรู้จักที่ทำงานอยู่ใน รพ.ระบุว่า แอบเอาชุดพยาบาลไปใส่เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วย รวมถึงหลอกขายหน้ากากอนามัยในทวิตเตอร์ มีผู้เสียหายหลายราย รวมยอดเงิน 21,920 บาท ผู้เสียหายกำลังแจ้งดำเนินคดี

ข่าวปลอมน้ำมะระต้มรักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaiquote, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย ตามที่มีข่าวเรื่องการต้มน้ำมะระต้มร้อน ๆ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ทุกชนิด ข้อเท็จจริง คือ มะระขี้่นก มีรายงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่า มีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนช่วยต้านเซลล์มะเร็ง แต่การต้มน้ำมะระขี้่นกร้อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมารักษามะเร็งได้

บุหรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ผู้ผลิตบุหรีในประเทศและผู้นำเข้าบุหรีจากต่างประเทศ เตรียมปรับขึ้นราคาบุหรีตามอัตราภาษีใหม่ จากของละ 60 บาท เป็น 90-93 บาท ด้านนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวว่า เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง อาจเกิดการทะลักของบุหรีเถื่อน และยังทำให้ชาวไร่ยาสูบกว่าแสนรายใน 19 จังหวัด ได้รับความเดือดร้อน และหากภาษีปรับขึ้นยอดจำหน่ายคงลดลงไปอีก จึงอยากขอให้รัฐชะลอปรับขึ้นภาษีไปก่อน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

